

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 มีนาคม 2550

วันนี้ (วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎ ก (.. ฉบับที่) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน .พ.ศ.พ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย มหาสารคามศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พและร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองศ.ศ.และการ รับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ

เศรษฐกิจ

เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตราภาษีสุราและยาสูบ

เรื่อง รายงานการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 3

เรื่อง รายงานผลการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช : .ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

เรื่อง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ .ศ.2550 - 2554) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สังคม

เรื่อง การรับโอนงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดยะลา

เรื่อง ข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุ) (ก่อนกำหนด

เรื่อง ผลความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร)Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ โครงการ"80 พรรษา 80 พันฝาย"

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่)27 สิงหาคม 2550)

เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 3

ต่างประเทศ

เรื่อง การดำเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยภายใต้พิธีสารเกียวโต

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนเพื่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐเปรู

เรื่อง ขออนุมัติหลักการให้กรุงเทพมหานครเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน โอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ปี 2010 (พ .ศ.2553)

เรื่อง การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพงาน TELECOM Asia 2008

เรื่อง ขออนุมัติค่าสมาชิกและเงินบริจาคอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ

เรื่อง การปรับเปลี่ยนกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย และการขอเพิ่มวงเงินสนับสนุนของฝ่ายไทยสำหรับมูลนิธิฯ (ฟูลไบริท) อเมริกัน -

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง

การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10
(กระทรวงมหาดไทย)

แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)

ขอเพิ่มจำนวนกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป และโดยที่นิยามคำว่า "ซากดึกดำบรรพ์" ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่รวมถึงโบราณวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปพิจารณาขอบเขตของร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาดังกล่าวมิให้ขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงการคลังได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ... แล้ว ยืนยันให้ดำเนินการ

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป พร้อมทั้งได้ยืนยันให้ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ (28 พฤศจิกายน 2549) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วมาพร้อมกันด้วย และเห็นชอบตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติพร้อมกัน

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ... มีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดโครงสร้างและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยให้สถาบันมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีทุนประเดิม เป็นวงเงินไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท และให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบัน โดยมีคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากทำหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่ง กิจการของสถาบัน

กำหนดให้มีกองทุนคุ้มครองเงินฝาก โดยในแต่ละปีให้คณะกรรมการจัดสรรเงินตามจำนวนที่กำหนดแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของดอกผลสุทธิของกองทุนให้แก่สถาบัน

กำหนดขอบเขตของเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินแก่ผู้ฝากเงินในกรณีที่สถาบันการเงินได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว

กำหนดให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นผู้ชำระบัญชีสถาบันการเงินเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว

กำหนดโทษสำหรับบุคคลนอกสถาบันที่ใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงว่าธุรกิจของตนเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้

3. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สำนักงาน ก.พ. เสนอว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งกำหนดให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2548 โดยให้เพิ่มเป็นร้อยละ 4 ทุกอัตราตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ดังนั้น จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้าย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงได้เสนอ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่ง ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว และรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต บัวเนียมรัฐ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป มาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสำคัญดังนี้

ร่างกฎ ก นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ .พ.1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ร่างข้อ)1)

แก้ไขตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายกฎ กนี้ ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ .พ. พลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการฯ ร่างข้อ)2)

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการรายงานตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า

ได้เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มขึ้นจำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งทั้ง 3 สาขาวิชาได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว จึงเห็นควรให้กำหนดข้อปริญญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและสีประจำสาขาวิชาในสาขาวิชาดังกล่าวเพิ่มขึ้น

กำหนดเพิ่มเติมครุยประจำตำแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่งของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชาดังกล่าวและเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ศ.พ (.. ฉบับที่)6/2550 วันที่ 29 มิถุนายน 2550

จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดปริญญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร่างมาตรา)3)

กำหนดครุยประจำตำแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ร่างมาตรา)4)

กำหนดสีประจำสาขาวิชาสำหรับสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์เพิ่มขึ้น ร่างมาตรา)5)

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... เสร็จแล้วโดยได้แก้ไขร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ จาก "ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... " เป็น "ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ..." นอกจากนี้ยังได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยปรับปรุงสาระสำคัญและขั้นตอนในการขอให้รับรองมาตรฐานการศึกษาและการขอให้รับรองวิทยฐานะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอให้รับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษาและวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...

กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดให้มีระบบหรือกลไกในการพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษา โดยมีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่างข้อ)2)

กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นคำขอรับรองมาตรฐานการศึกษาได้เฉพาะสาขาวิชา ในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นและจะขอได้เมื่อได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ร่างข้อ)3)

กำหนดให้เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาใดแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกใบรับรองมาตรฐานการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคำแนะนำของคณะกรรมการออกใบรับรองมาตรฐานการศึกษา ร่างข้อ)4)

การรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาใด ให้มีระยะเวลาคราวละ 5 ปีการศึกษา แล้วให้ขอรับรองมาตรฐานการศึกษาใหม่ภายในภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ร่างข้อ)6)

สาขาวิชาใดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาอยู่แล้ว ให้ถือว่าได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องไปอีกไม่เกินห้าปีการศึกษา ร่างข้อ)7)

2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ยื่นคำขอรับรองวิทยฐานะต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่างข้อ)2)

กำหนดให้เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกใบรับรองวิทยฐานะให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่างข้อ)3)

การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีระยะเวลาคราวละห้าปีการศึกษา เมื่อครบห้าปีการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการยื่นขอรับรองวิทยฐานะใหม่ภายใน 90 วันก่อนครบกำหนดเวลา ร่างข้อ)5)

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะอยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องไปอีกไม่เกินสามปีการศึกษา ร่างข้อ)6)

เศรษฐกิจ

6. เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตราภาษีสุราและยาสูบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

ร่างกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เป็นการปรับปรุงอัตราภาษีของสุรากลั่น ชนิดสุราขาว ชนิดสุราผสมและชนิดสุราพิเศษ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับเพิ่มภาษีสูรากลั่น

ชนิดสุราขาว จากเดิมอัตราภาษีตามมูลค่าง่ายละ 25 อัตราตามปริมาณ 70 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็น อัตราภาษีตามมูลค่าง่ายละ 50 อัตราภาษีตามปริมาณ 110 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ชนิดสุราผสม จากเดิมอัตราภาษีตามมูลค่าง่ายละ 50 อัตราตามปริมาณ 240 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็นอัตราภาษีตามมูลค่าง่ายละ 50 อัตราภาษีตามปริมาณ 280 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ชนิดสุราพิเศษ ประเภทบริันดี จากเดิมอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 40 อัตราตาม ปริมาณ 400 บาท ต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็น อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 45 อัตราภาษีตามปริมาณ 400 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

อนึ่ง ในการปรับเพิ่มอัตราภาษีสุราในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของเพดาน อัตราภาษีสูงสุดที่ใช้บังคับตามกฎหมายในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความแรงแอลกอฮอล์ ของสุรา โดยการปรับอัตราภาษีของสุรากลั่นที่มีความแรงแอลกอฮอล์สูง ประเภทสุรา ขาว สุราผสม และสุราพิเศษ ประเภทบริันดีให้รับภาระภาษีสูงกว่าสุราแช่ประเภทเบียร์ ซึ่งไม่ได้ปรับอัตราภาษีในครั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันเบียร์มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าสุรากลั่น แต่มีภาระภาษีต่อแรงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์สูงกว่าสุรากลั่นบางชนิด เช่น สุราขาว สำหรับ สุรบบางประเภทที่ไม่สามารถปรับอัตราภาษีได้ เนื่องจากอัตราภาษีทั้งตาม มูลค่าและ ตามปริมาณเต็มเพดานแล้ว ได้แก่ สุราแช่ประเภทไวน์ สุรากลั่น ประเภท สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ ประเภท วิสกี้ ลิเคียว และรัม เป็นต้น ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับเพิ่ม เพดานอัตราภาษีนั้น คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบตาม ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา และหากกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้จะมีเครื่องมือสำหรับการ บริหารจัดเก็บภาษีสุราให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตให้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบของสังคม และให้ ประชาชนลดการบริโภคยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิกาแรตลง ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ปรับเพิ่มค่า แแสตมป์ยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต จากเดิมอัตราตามมูลค่าร้อยละ 79 เป็น อัตราตาม มูลค่าร้อยละ 80

7. เรื่อง รายงานการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2550 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2550 (เมษายน - มิถุนายน) มีการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทาง ภาษีศุลกากรจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า) โดยมีมูลค่าที่ ได้รับสิทธิพิเศษรวม 53,904,776 บาท แยกเป็นมูลค่าที่ยกเว้นอากร 52,578,211 บาท และมูลค่าที่ลดอัตราอากร 1,326,565 บาท มีรายละเอียดแยกเป็นประเทศ ดังนี้

กัมพูชา มูลค่านำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร จำนวน 6,365,245 บาท

ไม่พบมูลค่าการนำเข้าที่ได้รับลดหย่อนอากร

รวมมูลค่านำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ 6,365,245 บาท
สปปลาว มูลค่านำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร จำนวน 21,369,034 บาท
มูลค่านำเข้าที่ได้รับลดหย่อนอากร จำนวน 1,326,565 บาท
รวมมูลค่านำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ 22,695,599 บาท
พม่า มูลค่านำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร จำนวน 24,843,932 บาท
ไม่พบมูลค่าการนำเข้าที่ได้รับลดหย่อนอากร
รวมมูลค่านำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ 24,843,932 บาท

สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2550 มีการนำเข้ารวมลดลงจากการเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2550 จำนวน 117,239,723 บาท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นประเทศ ดังนี้

กัมพูชา มูลค่านำเข้าลดลง จำนวน 4,454,992 บาท
สปป ลาว มูลค่านำเข้าลดลง จำนวน.128,778,746 บาท
พม่า มูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น จำนวน 15,994,015 บาท

8. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 3

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ณ ไตรมาสที่ 3 ดังนี้

1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ในไตรมาสที่ 3 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 205,548.37 ล้านบาท ประกอบด้วยการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 38,400 ล้านบาท การบริหารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล ได้แก่ การ Roll-over ตัวเงินคลัง การออกพันธบัตร เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF การชำระคืนหนี้เงินกู้ ก่อนครบกำหนดให้ JBIC และการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ Samurai Bond จำนวน 147,356.08 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการบริหารหนี้ และการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 19,792.29 ล้านบาท ซึ่งผลจากการ

ดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 10,683.68 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,805 ล้านบาท

เมื่อรวมกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 แล้วจะทำให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 484,999.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของแผนฯ การดำเนินงานตามแผนฯ ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างลงทั้งสิ้น 34,240.98 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 2,370 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ 332 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กล่าวมาแล้ว ในไตรมาสที่ 3 ยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการกู้เงินจากต่างประเทศจำนวน 14,155.48 ล้านบาท และมีรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line อีกจำนวน 50 ล้านบาท

2. รายละเอียดของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3

2.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 38,400 ล้านบาท โดยเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 21,855 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 และ 5.00 ต่อปี ตามลำดับ และออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขา กรุงเทพฯ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย วงเงินรวม 16,545 ล้านบาท อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.64-3.69 ต่อปี

2.2 การ Roll-over ตัวเงินคลัง และการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลังออกตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดเพื่อรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 มียอดวงเงินตัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาด จำนวน 250,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวได้รวมการกู้เงินในรูปแบบตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลซึ่งสะสมมาในช่วงปี 2542-2547 จำนวน 170,000 ล้านบาทด้วย กระทรวงการคลัง จึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุล ให้เป็นพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลังได้แปลงตัวเงินคลัง เป็นพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วจำนวน 32,000 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 3 สามารถดำเนินการอีกได้จำนวน 41,000 ล้านบาท ทำให้ตัวเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีจำนวน 177,000 ล้านบาท

2.3 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้

FIDF กระทรวงการคลังดำเนินการออกพันธบัตร FIDF3 จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 3 ปี จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.00-3.90 ต่อปี

2.4 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

(1) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ทำสัญญาเพื่อกู้เงินและออกพันธบัตรวงเงินรวม 4,500 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ ได้แก่

- 1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเพื่อกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย วงเงิน 500 ล้านบาท
- 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกพันธบัตรวงเงิน 2,000 ล้านบาท
- 3) การไฟฟ้านครหลวง ออกพันธบัตรวงเงิน 2,000 ล้านบาท

(2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการออกพันธบัตรวงเงิน 11,556 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ค่าน้ำมันและค่าเช่าซ่อม

2.5 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ดำเนินการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ โดยออกพันธบัตรวงเงินรวม 3,736.29 ล้านบาท ได้แก่

- (1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 2,000 ล้านบาท
- (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 900 ล้านบาท
- (3) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 836.29 ล้านบาท

2.6 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

(1) กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ เงินกู้ JBIC ก่อนครบกำหนด (Prepayment) จำนวน 9 สัญญา วงเงิน 10,183.68 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 โดยใช้งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(2) กระทรวงการคลังทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระยะยาว (Long Dated Forward) เมื่อวันที่ 3-12 เมษายน 2550 เพื่อเตรียมไว้ชำระคืนหนี้เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 21 วงเงิน 14,672.64 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2551

2.7 การกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

- (1) บริษัท การบินไทย จำกัด ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นในรูปเงินกู้ (มหาชน)Euro Commercial Paper (ECP) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 จำนวน 4,155.48 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A340-500 ลำที่ 4 ก่อนจะจัดหาเงินกู้ระยะยาวต่อไป
- (2) บริษัท ปตท ดำเนินการออกพันธบัตร (มหาชน) จำกัด .Samurai Bond จำนวน 10,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เพื่อใช้จ่ายตามแผนการจัดหาเงินเพื่อลงทุน

2.8 การกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line ของรัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงิน 50 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่องของกิจการ

3. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3 โดยปรับวงเงินการบริหารหนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลให้เหมาะสมกับฐานะการเงิน และสภาวะตลาด รวมทั้งสอดคล้องกับเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ และได้ปรับวงเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและการบริหารหนี้ที่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ทำให้วงเงินของแผนฯ ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 1,054,559.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

แผนงาน	หน่วย ล้าน :
	บาท วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	433,200.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	109,731.02
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของระบบสถาบันการเงิน	ไม่มี

4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	375,160.77
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	10,696.00
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	125,771.96
รวม	1,054,559.75

9. เรื่อง รายงานผลการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช. : ความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในสังคมไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพัฒนาดัชนีชี้วัดและรายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในสังคมไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำขึ้น รวมทั้งรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช. ซึ่ง สศช. จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของดำเนินการตามแนวทางดำเนินการขับเคลื่อน ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยตามที่เสนอต่อไป

1. ข้อเท็จจริง

- 1.1 สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (.สศช.) ศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้วัดความสุขที่สามารถเข้าใจง่าย เป็นที่ยอมรับร่วมกันและนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศได้ต่อไป
- 1.2 สศช.จึงได้เริ่มกระบวนการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย . โดยพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงจากดัชนีที่ทำไว้เดิม ภายใต้การประสานความร่วมมือกับภาคีพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชุมสัมมนา มีการสำรวจความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐ และ ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อวางกรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนี ตลอดจนความหมาย องค์ประกอบหลักและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด โดยนำเสนอคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นระยะๆ จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2550
- 1.3 ต่อมา สศช. จึงได้จัดให้มีการประชุมประจำปี .2550 เรื่อง **"ความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในสังคมไทย"** ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อรายงานสถานการณ์ความ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน รวมทั้ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาดัชนี ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมมุ่งสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน

1.4 การประชุมในช่วงเช้าเริ่มด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง **"ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย"** และนายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง **"รัฐบาลกับการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย"** และการบรรยายพิเศษเรื่อง **"ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"** โดยนายโฆสิต บั่นเปี่ยมรัฐภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นเป็นการนำเสนอและอภิปรายเรื่อง **"ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย"** ส่วนการประชุมในช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติต่างๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม **กลุ่มที่ 1** หนทางสร้างสุขของคนในชุมชนและสังคมไทย **กลุ่มที่ 2** : ความเข้มแข็งและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ **กลุ่มที่ 3** : การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ **กลุ่มที่ 4** : วิถีเมืองและชนบทกับความอยู่เย็นเป็นสุข

2. สรุปสาระสำคัญผลการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช.

2.1 สรุปสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในช่วงปี 2544 - 2549

สศช. ได้นำเสนอกรอบหลักการ แนวคิดพื้นฐานของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย รวมทั้งรายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามปัจจัยองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานร่วมของการสร้างสุขในสังคมไทย โดยพบว่าสถานการณ์ภาพรวมความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในช่วงปี 2544 - 2549 มีทิศทางดีขึ้น ดัชนีการพัฒนารวมปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 61.59 เป็นร้อยละ 64.04 แต่ยังมีระดับที่ไม่น่าพอใจ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานร่วมของความอยู่เย็นเป็นสุข พบว่า

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ ดีขึ้นเป็นลำดับ คนไทยมีโอกาสได้เข้ารับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ในด้านสุขภาพจิต การมีคุณธรรม และสติปัญญาใฝ่รู้นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำมาก

ความอบอุ่นในครอบครัวเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาระหน้าที่ของครอบครัวในเรื่องที่จะต้องดูแลเด็กและเยาวชน และผู้สูงอายุ น้อยลง ครอบครัวเริ่มแยกกันมากขึ้น ภาวะอัตราหย่าร้างสูงขึ้น

ความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด และมีปัญหาอย่างมาก แม้การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การรวมกลุ่มกันในการร่วมคิด วิเคราะห์ และมีการจัดทำแผนชุมชนต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้น แต่การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และมีมิติของการเกื้อกูลกันยังอยู่ในระดับต่ำ

ความเข้มแข็งและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนว่ามิติการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาที่ผ่านมาที่พิจารณาเชิงปริมาณนั้น ค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสังเกตและต้องพัฒนายิ่งขึ้นคือความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง มีปัญหาที่น่าเป็นห่วงทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีปัญหาที่รุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น

สังคมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แม้จะมีความตื่นตัวในการดูแลปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น

จากรายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ดังกล่าว ได้มีข้อเสนอประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาขับเคลื่อน อันได้แก่ 1) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้นำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น 4) การเรียนรู้ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 5) การสร้างระบบธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ต้องมีการขยายอย่างต่อเนื่อง และ 6) การดูแลในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษซึ่งจะเป็นปัญหาในช่วงที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

2.2 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมประจำปี 2550 ของ สศช.

ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ สศช. ในการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ตลอดจนการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย โดยที่ประชุมคาดหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นแผนที่จะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องความคิด วิธีคิด วิธีทำ และวิธีการจัดการ เพื่อให้การพัฒนาตามแผน บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และบังเกิดผลสุดท้ายที่พึงปรารถนา คือ **"สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"** ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(1) **ด้านการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย** ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1.1) **ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ** และมีประเด็นด้านบวกให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ควรจะพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สามารถบอกวิกฤตของการพัฒนา และใช้ระบุทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ชัดเจนเป็นราย

สาขา รวมทั้งพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้

- (1.2) สนับสนุนการสร้างและพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในมิติพื้นที่เมืองและชนบท โดยให้คนในแต่ละพื้นที่ คิด สร้าง และพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องตามความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ สามารถสะท้อนการวัดความอยู่เย็นเป็นสุขที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ชุมชน โดยหน่วยงานกลาง ภาครัฐควรเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัด
 - (1.3) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และได้มาตรฐานเพื่อขจัดปัญหาความคลาดเคลื่อน ความซ้ำซ้อน และความขัดแย้งของข้อมูล
- (2) ด้านแนวทางขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ที่ประชุมให้ความสำคัญกับ *การสร้างวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกันในสังคม* อันจะเป็นพลังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานให้บังเกิดผลตามวิสัยทัศน์ และ *กำหนดทิศทางการพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุข* มุ่งเน้นที่การสร้างรากฐานของความอยู่เย็นเป็นสุข 3 ประการ คือ การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และการส่งเสริมความเป็น-ประชาสังคม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนี้
- (2.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสมานฉันท์ในสังคม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยให้ความสำคัญกับ 1) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 2) เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 3) สนับสนุนบทบาทของชุมชน ในการจัดสวัสดิการ 4) ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของชุมชน 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการติดตามประเมินผลในระดับชุมชน และ 6) ผลักดันกระบวนการขับเคลื่อนของสังคมและกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
 - (2.2) สร้างความเข้มแข็งและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจบนฐานเศรษฐกิจภายในประเทศที่มั่นคง ได้แก่ 1) การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 2) การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างคนจนกับคนรวย ระหว่างเมืองกับชนบท และการกระจายรายได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและให้สังคมเป็นสุขมากขึ้น 3) การกำหนดนโยบายการพัฒนาที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปสู่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 4) การใช้นโยบายการคลังเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความเป็นธรรมทาง

เศรษฐกิจ 5) พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และ 6) การบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมในธุรกิจ

(2.3) **พัฒนาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** โดยการฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตที่มีความเป็นไทย มีความความพอเพียง เคารพต่อธรรมชาติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเสียสละ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน สังคม และประเทศ และทำให้เกิดความสุขร่วมกันได้ในที่สุด โดยจัดทำยุทธศาสตร์การบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาและสร้างความสมดุลของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(2.4) **ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนาชนบท** โดยสร้างความเชื่อมโยงการบริหารจัดการระหว่างเมืองและชนบทที่ชัดเจน สร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อนำศักยภาพด้านองค์ความรู้ของเมืองมาช่วยหนุนเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาชนบท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูล เพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทัดเทียมและทั่วถึง และใช้การผลิตในโลกยุคใหม่เชื่อมโยงชนบทและเมือง เพื่อให้เกิดการผลิตที่เน้นคุณภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

(3) **ด้านกลไกขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย** ให้ความสำคัญกับ

(3.1) **การมียุทธศาสตร์การจัดการ** ซึ่งต้องมียุทธศาสตร์และภูมิปัญญาในการจัดการทั้ง 3 ระดับ คือ *ระดับบน* เป็นการจัดการระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ *ระดับกลาง* เป็นการจัดการด้านประเด็นต่างๆ และ *ระดับราก* เป็นการจัดการในระดับรากหญ้า ได้แก่ ชุมชน หรือการจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยยึดการทำงานในลักษณะบูรณาการกับภาคีทุกภาคส่วน

(3.2) **ปรับบทบาทภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคธุรกิจ** ให้เป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมในการคิด การวางแผนพัฒนา ติดตามประเมินผล โดยมีกลไกการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะภาคธุรกิจต้องดูแลการดำเนินงานให้มีธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริโภค และคู่แข่ง และธุรกิจยังต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอความเห็นต่อบทบาทของ สศช. โดยเสนอแนะให้ สศช. ให้ความสำคัญกับการผลิตข้อมูล การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้ง

กำกับและประสานนโยบาย ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และการลงทุนของภาครัฐ และทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้แก่รัฐบาลในด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจโดยดำเนินมาตรการด้านการเสริมสร้างความสะดวกภาคทางด้านรายได้

3. แนวทางดำเนินการขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

สศช. ได้ประมวลสังเคราะห์ผลการประชุมประจำปี 2550 สรุปเป็นข้อเสนอแนวทางดำเนินการ ขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ สศช. จะดำเนินการ ดังนี้

3.1 ประสานหน่วยงานดำเนินแนวทางมาตรการที่ควรผลักดันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดันดำเนินแนวทางและมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) กำหนดให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดพลังผลักดันสังคมสู่คุณธรรมความดีงาม โดยการส่งเสริมคุณธรรมในทุกเพศทุกวัยและ ทุกสาขาอาชีพ ทั้งในระบบการศึกษา ชั้นพื้นฐานที่ต้องปรับปรุงให้เป็นเบ้าหลอมวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมและกับเยาวชนไทย การส่งเสริมประชาชนและข้าราชการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการระดับยึดถือและดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทร่วมกับสถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่เป็นแกนกลางปลูกฝัง (บวร) คุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคม โดยมี *กระทรวงวัฒนธรรม* เป็นแกนกลางประสานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกลไกประสานกับภาคีการพัฒนาต่างๆ
- (2) เสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัว ควบคู่ไปกับการปลูกฝังและรณรงค์เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต การสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวให้มีความผูกพันทางใจโดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทต่อการสร้างความอบอุ่นของครอบครัว โดยมี *กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* เป็นแกนหลักในการประสานกิจกรรมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมและสถานศึกษาระดับต่างๆ

- (3) **เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** เน้นการสนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชน การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรภาคประชาชนชุมชน ตลอดจน/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้วัตถุดิบและการจ้างงานในชุมชน โดยใช้ **ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด** เป็นเครื่องมือและใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- (4) **สร้างเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งและเป็นธรรม** ภายใต้บทบาทของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและกลไกที่มีอยู่แล้ว โดย 1) เร่งรัดดำเนินการตามแผนแม่บทและแผนหลักที่สำคัญ ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพแห่งชาติ แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และแผนบริหารจัดการน้ำ 2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน และการคุ้มครองผู้บริโภค และ 3) ส่งเสริมสัมมาชีพให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างกว้างขวาง โดยติดตามและเร่งรัดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปฏิรูประบบประกันสังคม และพัฒนากองทุนการออมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้มีผลกระตุ้นการออมในทุกระดับของประเทศ

3.2 สศช. จะเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขฯ ภายใต้การดำเนินการที่ สศช. เป็นหลัก ดำเนินการเอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

- (1) **ด้านการขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย** ควรเร่งรัดดำเนินการดังนี้
- (1.1) **เร่งผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ** โดยพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และผลักดันให้มีกลไกระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกบริหารระดับนโยบาย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทำหน้าที่กำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ กำกับและบริหารจัดการ ตลอดจนประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล โดยมอบให้ สศช. เป็นแกนหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณานำเสนอให้มีการแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ องค์กรประกอบของคณะกรรมการฯ ควรมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชนและภาคเอกชน เป็นกรรมการ

(1.2) **ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเมืองและชนบทสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข** ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และภาคีพัฒนา โดยเริ่มจากชุมชนเมืองศูนย์กลางในภูมิภาค และชุมชนชนบทที่มีความพร้อมก่อน โดย สศช เป็นแกนหลักประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องควบคู่กัน . การศึกษาสร้างความชัดเจนของการเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูล เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายโอกาสการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

(2) **ด้านการพัฒนาดัชนีชี้วัดและระบบข้อมูลความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย** ควรเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

(2.1) **สนับสนุนพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในทุกระดับควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีพัฒนา** โดย สศช .เป็นแกนหลักรับผิดชอบพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขฯ ในระดับภาพรวมประเทศและจำแนกตามพื้นที่เมืองชนบท - อย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับจังหวัดและพื้นที่ชุมชนให้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่ที่ต้องคิดและจัดทำตัวชี้วัดหรือเกณฑ์วัดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับภาคีพัฒนา ที่ร่วมขับเคลื่อนดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข จัดให้มีเวทีระดมความคิดเพื่อขยายผลและขยายแนวความคิดจัดทำดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และในระดับเมืองและชนบทให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขฯ ในระดับจังหวัดต่อไป

(2.2) **ให้มีกลไกประสานการพัฒนาาระบบข้อมูลชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย** โดยพิจารณาจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบการพัฒนาข้อมูล มีสำนักงานสถิติแห่งชาติและ สศช ร่วมเป็นหน่วยงานกลางประสานกับ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทิศทางการจัดระบบข้อมูลและเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขฯ เพิ่มเติม โดยร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลตัววัดเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วให้มีความถูกต้อง ต่อเนื่อง สมบูรณ์ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย และพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดชิ้นใหม่ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และการจัดทำตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ร่วมพัฒนาและขยายการจัดเก็บข้อมูล สำรวจ และประมวลผล

ข้อมูล รวมทั้งร่วมพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสำรวจข้อมูล
ที่จำเป็นจากระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

10. เรื่อง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายโชสิต บันเปี่ยมรัฐ) เป็นประธาน ที่อนุมัติแผนพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ยกเว้นโครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรและแผนงานการจ่ายไฟด้วยพลังงาน
ทดแทนบนอาคารสำนักงานและติดตั้งโคมไฟถนน โดยมอบหมายให้สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปทบทวนความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าของโครงการและแผนงานทั้งสองดังกล่าว และมอบหมายให้
กระทรวงการคลังรับผิดชอบกำกับดูแลการบริหารสภาพคล่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รับผิดชอบอภิปรายของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ดำเนินการด้วย

สังคม

11. เรื่อง การรับโอนงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดยะลา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมี

รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานที่เห็นชอบการรับโอนงาน
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดสตูลและ 4 อำเภอของจังหวัด
สงขลา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดสตูลและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์
การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ส่วนเรื่องงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณโดยให้กระทรวงศึกษาธิการ ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับ

สำนักงานประมาณต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่

1. หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับงานดูแลส่งเสริมตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แทนกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 1,619 ศูนย์ ผู้สอน 5,014 คน และผู้เรียน 171,364 คน โดยผู้สอนได้รับค่าตอบแทนคนละ 2,000 บาทต่อเดือน (สูงสุดไม่เกิน 4 คน) ค่าบริหารศูนย์แห่งละ 1,000 บาทต่อเดือน ค่านี้เทศปีละ 3,000 บาทต่อแห่ง และค่าสัมมนา/อบรม ปีละ 6,000 บาทต่อแห่ง

2. ในส่วนของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลส่งเสริมของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถาบันทางศาสนาอิสลามที่เป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมและมีลักษณะการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับศูนย์การศึกษาอิสลามให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมและมีลักษณะการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้สอนได้รับค่าตอบแทนคนละ 4,000 บาทต่อปี และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต่อปี โดยพิจารณาตามจำนวนผู้เรียน จึงส่งผลให้ผู้สอนขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้

3. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดประชุม ผู้เกี่ยวข้องและมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดสตูลและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวได้รับการดูแลส่งเสริมเช่นเดียวกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อันจะเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ให้เกิดสันติสุขและสมานฉันท์ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรรับโอนงานศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดสตูลและ 4 อำเภอจังหวัดสงขลาจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

12. เรื่อง ข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้

ข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุก่อน) เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไป (กำหนด

ข้อเสนอโครงการเกษียณก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอของมาตรการนี้

สำนักงาน ก.พ.รายงานว่า

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของรัฐนั้น คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ได้พิจารณาเรื่องข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) และมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คปร. เฉพาะกิจเพื่อกำกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณารายละเอียดข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการและกำกับติดตามการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยให้รายงานผลการพิจารณาต่อ คปร. เพื่อทราบต่อไป

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 มีมติ ดังนี้

2.1 มาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

2.1.1 เห็นควรดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2552-2556) โดยหากส่วนราชการใดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับให้พิจารณาดำเนินการได้ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ ทบ ทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะห์และสำรวจอัตราค่าจ้าง โดยจำแนกประเด็นการบริหารบุคคลและเสนอรายละเอียดมาตรการที่แตกต่างกัน ดังนี้

กรณี ที่	ประเด็นการบริหารบุคคล	รายละเอียดมาตรการ
1	คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพ โดยออกจากระบบราชการ	ให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ โดยไม่กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมมาตรการ

2	ส่วนราชการประสงค์จะยุบเลิกบางภารกิจ	ให้ส่วนราชการสามารถดำเนินมาตรการ สำหรับกลุ่มบุคลากร ที่อยู่ในภารกิจที่ส่วนราชการจะยุบเลิก โดยไม่กำหนดจำนวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม มาตรการและให้เสนอ คปรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนิน มาตรการ
3	ส่วนราชการมีอัตรากำลังเกิน	กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย และใช้งบประมาณภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณที่มีการตัดโอนระหว่างปี)
4	ส่วนราชการมีอัตรากำลังเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แต่มีประเด็นจำนวนข้าราชการสูงอายุ)50 ปีขึ้นไป (มากกว่าร้อยละ20 ของจำนวนข้าราชการของส่วนราชการ	กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย และใช้งบประมาณภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณ งบบุคลากร ที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ไม่รวมเงินงบประมาณที่)มีการตัดโอนระหว่างปีทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องไม่มีการจ้างผู้ที่เข้า (ร่วมมาตรการ ในลักษณะการจ้างกำลังคนประเภทอื่น
5	ส่วนราชการมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอแก่การทำงานตามบทบาท ภารกิจ และมีประเด็นจำนวนข้าราชการสูงอายุ)50 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ (20 ของจำนวนข้าราชการของส่วนราชการ	กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย และใช้งบประมาณภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณ งบบุคลากร ที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ไม่รวมเงินงบประมาณที่มีการตัดโอน) ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องไม่มีการจ้างผู้ที่ (ระหว่างปีเข้าร่วมมาตรการ ในลักษณะการจ้างกำลังคนประเภทอื่น

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการยุบเลิกตำแหน่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะกรณีที่ 1 กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3

2.1.2 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 25 ปี (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)

2.1.3 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ เป็นต้น

ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดเชยตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการ ในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดเชยมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดเชยเงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดเชยไม่ครบ

ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ

2.1.4 เงื่อนไขเพิ่มเติม

ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือ 1 ปีขึ้นไป

ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจำในฝ่ายบริหาร

หากประสงค์บรรจุเป็นพนักงานราชการ ก็ให้บรรจุได้ กรณีมีสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี โดยไม่มีการต่อสัญญาอีก

2.1.5 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลาออกตามมาตรการ

1) สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ตามสูตร $(8 + \text{อายุราชการที่เหลือ (ปี)}) \times \text{เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)}$ แต่สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง

2) สิทธิประโยชน์ใจอื่น

สิทธิประโยชน์จูงใจตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญข้าราชการ ให้ข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมมาตรการมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมิน
เสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการเหตุเกษียณอายุ ออกจากราชการวันที่)1
ตุลาคม(

ให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจ ได้รับยกเว้นภาษีในส่วน
ของเงินก่อนที่ได้รับตามมาตรการ

ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามพระ
ราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ .ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปกติและให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาต่อไป ในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมมาตรการกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ - ทั้งนี้ รวมถึงกรณีมาตรการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส (.ธอส)
.กบข

ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดหางานในภาคเอกชนรองรับผู้ที่ออกจากราชการ
ตามมาตรการฯ

2.1.6 การดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและไม่มีผลเสียหายต่องาน ราชการ

ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการฯ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่องานราชการ ดังนี้

ให้ยกเว้นการใช้มาตรการนี้สำหรับข้าราชการในงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณากำหนด ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุผล
ความจำเป็น อกรมอาจพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในสายงาน .พ.ก. หรือวิชาชีพขาด
แคลนดังกล่าวเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีจำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวน
คนในสายงานหรือวิชาชีพนั้น

ห้ามข้าราชการผู้รับผิดชอบงานโครงการสำคัญของส่วนราชการ เข้าร่วมมาตรการ

ห้ามข้าราชการผู้มีผลงานดีเด่นและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละสองขั้น ไม่น้อย
กว่า 2 ครั้งภายในระยะเวลา 5 ปี เข้าร่วมมาตรการ

อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของส่วนราชการ

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ดำเนินมาตรการฯ ตามกรณีที่ 1 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วน
ราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพ โดยออกจากระบบราชการ กรณีที่ 2 กรณีส่วนราชการ

ประสงค์จะยุบเลิกบางภารกิจ และกรณีที่ 3 ส่วนราชการมีอัตรากำลังเกิน ให้ยกเว้นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการ

2.1.7 วันออกจากราชการ

ให้ผู้เข้าร่วมมาตรการออกจากราชการได้ในวันที่ 1 ตุลาคม

2.1.8 งบประมาณดำเนินการ

มติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณของส่วนราชการ หมายถึง ให้ส่วนราชการบริหารจัดการเงินก่อนสำหรับสิทธิประโยชน์ภายในวงเงินงบบุคลากรของส่วนราชการ ในส่วนของเงินบำนาญ บำเหน็จ บำเหน็จดำรงชีพ ให้ใช้จากงบกลาง

2.2 ข้อเสนอโครงการเกษียณก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอมาตรการของกระทรวงกลาโหมแล้ว มีมติให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โดยให้เริ่มดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2551) ทั้งนี้ อาจกำหนดให้ผู้ออกจากราชการได้รับบำเหน็จดำรงชีพในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

13. เรื่อง ผลความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" มีเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ๆ เพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบทุกระยะแล้ว นั้น

การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 64 จังหวัด มีผลการดำเนินงานต่อเนื่องจาก ปี 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายโครงการ ปี 2549-2550 จำนวน 160,000 ฝาย

ฝายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 122,335 ฝาย คิดเป็นร้อยละ -76.46 ของเป้าหมายโครงการ ปี 2549-2550 (160,000 ฝาย)

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ในปี 2549-2550 จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณจากงบประมาณปกติของส่วนราชการและงบประมาณอื่น ๆ ตลอดจนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย) เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและงบประมาณจาก .งบประมาณสนับสนุนจาก กปร (ภาคประชาชนสมทบ รวมทั้งสิ้นจำนวน920,538,524 บาท

14. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2550)

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2550) ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์สภาวะฝนตกหนักในห้วงระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2550 โดยสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูลถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2550) ดังนี้

1. สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2550)

1.1 พื้นที่ประสบภัย จำนวน 3 จังหวัด 12 อำเภอ 53 ตำบล 274 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และเชียงใหม่

1.2 ความเสียหาย

ราษฎรเดือดร้อน 32,473 คน 11,427 ครัวเรือน

ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 1 หลัง เสียหายบางส่วน 22 หลัง ถนน 184 สาย สะพาน 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ 46 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง บ่อปลา 60 บ่อ พื้นที่การเกษตรเสียหาย 150 ไร่

มูลค่าความเสียหาย อยู่ระหว่างการสำรวจ

1.3 สถานการณ์อุทกภัยได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วในทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550

แยกได้ ดังนี้

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ รวม 3 อำเภอ 11 ตำบล 70 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 3,098 คน 1,078 คริวเรือน บ้านเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง บางส่วน 20 หลัง ถนน 1 สาย สะพาน/คอสะพาน 2 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง

อำเภอพนม จำนวน 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลพนม หมู่ที่)1-13) ตำบลต้นยวน หมู่ที่)1-12) ตำบลพลูเถื่อน หมู่ที่)1-5) ตำบลคลองศก หมู่ที่)1-8) ตำบลพังกาญจน์ หมู่ที่)1-5) และตำบลคลองข่อม หมู่ที่)1-13) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 112 คริวเรือน 528 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง บางส่วน 20 หลัง ถนน 1 สาย สะพาน คอสะพาน/2 แห่ง

อำเภอบ้านตาขุน มีน้ำท่วม 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลพะแสง หมู่ที่)1-6) ตำบลพรุไทย หมู่ที่)1,5,8) ตำบลเขาวง หมู่ที่)2,3,5) ราษฎรเดือดร้อน 2,150 คน 470 คริวเรือน

อำเภอพระแสง มีน้ำท่วม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบางสวรรค์ หมู่ที่)6) ตำบลไทรโสภา หมู่ที่)5) ราษฎรเดือดร้อน 80 คริวเรือน 420 คน โรงเรียน 1 แห่ง

สถานการณ์อุทกภัยได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2550

การให้ความช่วยเหลือ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี อปพรอาสาสมัครต่างๆเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชน . และขนย้ายสิ่งของไปไว้ยังที่สูง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี สนับสนุนเรือท้องแบน 22 ลำ รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่น 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนคนที่ประสบภัยในพื้นที่

กำลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ทหารในพื้นที่ 50 นาย เจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30 นาย อปพร .25 นาย ฝ่ายปกครอง 30 นาย มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี 20 นาย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอพนม
สนับสนุนสิ่งของสำรองจ่าย 120 ชุด และข้าวกล่อง 600 กล่อง น้ำดื่ม 600 ขวด

2. จังหวัดพังงา เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 อำเภอ 41 ตำบล 203 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอดงทับฟ้า เมืองฯ ท้ายเหมือง เกาะยาว กะปง ตะกั่วทุ่ง ทับปุด และกระบี่ ราษฎรเดือดร้อน 29,375 คน 10,349 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง บ่อปลา 60 บ่อ ถนน 183 สาย ท่อระบายน้ำ 46 แห่ง สะพาน 4 แห่ง พื้นที่การเกษตร 150 ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำเภอดงทับฟ้า เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 ตำบล 1 เทศบาล 51 หมู่บ้าน ได้แก่ เทศบาลเมืองดงทับฟ้า จำนวน 7 ชุมชน ตำบลโคกเคียน หมู่ที่)1-9) ตำบลบางไทร หมู่ที่)1-7) ตำบลบางนายสี หมู่ที่)1-9) ตำบลบางม่วง หมู่ที่)1-8) ตำบลคึกคัก หมู่ที่)1-7) ตำบลเกาะคอเขา หมู่ที่)1-5) และตำบลตำตัว หมู่ที่)1-6) ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 8,500 คน 2,050 ครัวเรือน

อำเภอเมืองฯ เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 6 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลถ้ำน้ำผุดหมู่ที่)2,3) ตำบลบางเตย หมู่ที่)2,3,5,7) ตำบลนบปรัง หมู่ที่)4,5,7,8) ตำบลปากอ หมู่ที่)1-5) ตำบลตากแดด หมู่ที่)2,3) ตำบลทุ่งคาโงก หมู่ที่)2) ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 6,840 คน 1,112 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง บ่อปลา 20 บ่อ พื้นที่การเกษตร 150 ไร่ ถนน 21 สาย ท่อระบายน้ำ 6 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว

อำเภอท้ายเหมือง น้ำท่วม 6 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท้ายเหมือง หมู่ที่)1,6) ตำบลลำแก่น หมู่ที่)1,3) ตำบลลำภี หมู่ที่)1,2,3,5,6,7) ตำบลบางทอง หมู่ที่)1-7) ตำบลนาเตย หมู่ที่)3,4,5,9) ตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่)2,3,4,6,7,8) ราษฎรเดือดร้อน 2,000 คน 300 ครัวเรือน ถนน 42 สาย

อำเภอเกาะยาว น้ำท่วม 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเกาะยาวน้อย หมู่ที่)1-7) ตำบลเกาะยาวใหญ่ หมู่ที่)1-4) ตำบลพรุใน หมู่ที่)1-7) ราษฎรเดือดร้อน 890 คน 275 ครัวเรือน ถนน 19 สาย บ่อปลา 20 บ่อ ไร่พื้นเมือง 620 ไร่ สะพาน 2 แห่ง ท่อระบายน้ำ 20 แห่ง

อำเภอกะปง น้ำท่วม 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่านา หมู่ที่)1-4) ตำบลกะปง หมู่ที่)1-4) ตำบลเหมาะ หมู่ที่)1-4) ตำบลเหล หมู่ที่)1,2,3,6) ตำบลรมณีย์ หมู่ที่)1-4) เทศบาลท่านา 2 ชุมชน ราษฎรเดือดร้อน 250 ครัวเรือน 1,125 คน ถนน 42 สาย

อำเภอดงทับฟ้า มีน้ำท่วม 6 ตำบล 24 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกะไหล หมู่ที่)3,6,8,10) ตำบลโคกกลอย หมู่ที่)3,5,7,9,12) ตำบลถ้ำ หมู่ที่)9) ตำบลหล่อยิ่ง

หมู่ที่)1-10) ตำบลกระโสม หมู่ที่)5,7,8) ตำบลคลองเคียน หมู่ที่)2) ราษฎร
เดือดร้อน 2,015 ครัวเรือน 6,520 คน ถนน 20 สาย ท่อระบายน้ำ 4 แห่ง

อำเภอทับปุด มีน้ำท่วม 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลมะรุ่ย หมู่ที่)3,4,7) ตำบล
ทับปุด หมู่ที่)1,3,4,5,6) ตำบลถ้ำทองกลาง หมู่ที่)1,3,4) ตำบลบางเหรียง
หมู่ที่)1,2,4,5) ตำบลโคกเจริญ หมู่ที่)1-6,8) ถนน 40 สาย

อำเภอกระบี่ มีน้ำท่วม 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกระ หมู่ที่)
1,2,3,6,7,9,12) ตำบลบางวัน หมู่ที่)1-9) ตำบลแม่นางขาว หมู่ที่)1-6,8)
ราษฎรเดือดร้อน 3,500 คน 610 ครัวเรือน ถนน 19 สาย บ่อปลา 20 บ่อ สะพาน
2 แห่ง ท่อระบายน้ำ 20 แห่ง

สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดพังงาในปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 24
สิงหาคม 2550 แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังเฉพาะพื้นที่ลุ่มการเกษตร

การให้ความช่วยเหลือ

จังหวัดพังงา อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปพร .
อาสาสมัครต่างๆ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชน และขนย้าย
สิ่งของไปไว้ยังที่สูง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา สนับสนุนเรือท้องแบน 3 ลำ
เรือยาง 2 ลำ เต็นท์ที่พักชั่วคราว พร้อมเจ้าหน้าที่และ อบจ ได้มอบถุงยังชีพ.300
ถุง พร้อมได้จัดอาหารกล่อง 2,000 กล่อง เวชภัณฑ์ 200 ชุด ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่อพยพ

กำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 จำนวน 25 นาย อปพร .40 คน มูลนิธิ
โพธิธรรมประภาส รวม 30 นาย ได้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 นายแพทย์ดำรง เจริญประยูร รอง
ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง ยามยาก ได้นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน (ภาฯ)
660 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ตำบลโคกเคียน ตำบลบางไทร และ
ตำบลตำตั่ว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

3. **จังหวัดเชียงใหม่** เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหล
หลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรบริเวณตำบลแม่งอน (หมู่ 6) บ้าน
ยาง อำเภอฝาง ได้อพยพราษฎรในที่ลุ่มเชิงเขาไปไว้ในที่ปลอดภัย สถานการณ์อุทกภัย
ได้ยุติแล้วตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550

การให้ความช่วยเหลือ

จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปพร .
อาสาสมัครต่าง ๆ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและอพยพ
ราษฎรไปไว้ในที่ปลอดภัย

จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่ง
สำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2546
(งบ 50 ล้านบาทแล้ว)

2. การคาดหมายลักษณะอากาศในห้วงระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2550

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย และมีหย่อมความ
กดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนเกือบตลอดช่วง สำหรับในช่วง
วันที่ 27-30 ส.ค. ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อไปอีก
โดยจะมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ **ข้อควรระวัง** ในระยะนี้ขอให้
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์ หนองคาย สกลนคร อุตรธานี และนครพนม ควรเฝ้าระวังอันตรายจาก
สภาวะฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ไว้ด้วย

**3. สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย** ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะอากาศ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
वादภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง ที่สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6,7,8,9,10 และจังหวัดที่
อาจจะได้รับผลกระทบ คือ จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู นครพนม อุตรธานี
สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ดาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา และเชียงราย แจ้งเตือนประชาชนให้
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะวันที่ 23-
28 สิงหาคม 2550 และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด
24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

15. เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 3

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานการณ์ภัย
ธรรมชาติในช่วงฤดูฝนปี 2550 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัย
ธรรมชาติและผลกระทบด้านการเกษตร สถานการณ์น้ำ

ผลการเพาะปลูกพืช และการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร สรุปได้ดังนี้

1. สถานการณ์ภัยธรรมชาติและผลกระทบด้านการเกษตร

อุทกภัย 2 ช่วง คือ

เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2550 เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพังงา ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ประสบภัย 1 อำเภอ คือ อำเภอพนม (ปัจจุบัน) 23 ส.ค.50) ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่ม ระดับน้ำสูงประมาณ 0.10-0.20 เมตร แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดพังงา พื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง เกาะยาว กะปง กระบุรี (ปัจจุบัน) 23 ส.ค.50) ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่ม 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ระดับน้ำสูงประมาณ 0.30-1.00 เมตร และอำเภอตะกั่วป่า ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50-1.00 เมตร แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 105 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 959 ตัว แบ่งเป็น โค 56 ตัว กระบือ 420 ตัว สุกร 27 ตัว ไก่พื้นเมือง 456 ตัว สำหรับด้านพืชและด้านประมงอยู่ระหว่างสำรวจ

เมื่อวันที่ 5-16 สิงหาคม 2550 เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ อุตรธานี เลย และหนองบัวลำภู ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ด้านพืช เกษตรกร 33,251 ราย พื้นที่ประสบภัย 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย ศรีสะเกษ อุตรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี จำนวน 444,177 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 272,775 ไร่

ด้านประมง เกษตรกร 1,903 ราย พื้นที่ประสบภัย 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ เลย ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู จำนวน 2,282 บ่อ และ 7 กระชัง คิดเป็นพื้นที่ 1,514 ไร่ และ 68 ตารางเมตร ตามลำดับ

ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 3,175 ราย พื้นที่ประสบภัย 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ จำนวน 86,127 ตัว แบ่งเป็น โค 2,618 ตัว กระบือ 194 ตัว สุกร 289 ตัว ไก่พื้นเมือง 83,026 ตัว แปลงหญ้า 122 ไร่

ฝนทิ้งช่วง (ช่วงเกิดภัยระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2550)

ด้านพืช เกษตรกร 29,824 ราย พื้นที่ประสบภัย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร และลพบุรี จำนวน 2.07 ล้านไร่ คาดว่าจะเสียหาย 1.69 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1.31 ล้านไร่ พืชไร่-พืชสวน 0.38 ล้านไร่

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 47,565 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯทั้งหมด น้อยกว่าปี 2549 (52,201 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 4,636 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

อ่างเก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 8,522 และ 5,823 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 63 และ 61 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ตามลำดับ โดยมีปริมาณน้ำทั้งสองอ่างฯ รวมกัน จำนวน 14,345 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำในอ่างฯ น้อยกว่า 30% ของความจุอ่างฯ มีจำนวน 5 อ่าง ได้แก่

อ่างเก็บน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่)16%) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี)27%) อ่างเก็บน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์)23%) อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี)20%) และอ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี)25%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำในอ่างฯ มากกว่า 80 % ของความจุอ่างฯ มีจำนวน 2 อ่าง ได้แก่

อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี)85%) อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง)81%)

2.2 สภาพน้ำท่า

ภาคเหนือ (ลุ่มน้ำ)ปิง วัง ยม น่าน มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อยวิกฤต (ยกเว้น แม่น้ำยมที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แม่น้ำน่านที่อำเภอเมือง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อย (ลุ่มน้ำชี โขง มูล) วิกฤต ยกเว้น แม่น้ำมูลที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณน้ำอยู่ใน

เกณฑ์ท่วม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก
แม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แม่น้ำโขงที่อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แม่น้ำชีที่
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณน้ำ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคกลาง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อยวิกฤต ยกเว้น แม่ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
น้ำป่าสักที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อย (ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำเพชรบุรี)
วิกฤต ยกเว้น แม่น้ำแม่กลองที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ใน
เกณฑ์มาก แม่น้ำแควน้อยที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอไทรโยค อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี และแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มี
ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อย (ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บางปะกง)
วิกฤต

ภาคใต้ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อย (ลุ่มน้ำตาปี)วิกฤต ยกเว้น แม่น้ำตะกั่ว
ป่าที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม แม่น้ำคลองปะ
เหลียน อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำตาปีที่
อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ำปัตตานีที่อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา และแม่น้ำตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์
ปกติ

3. ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน

ผลการเพาะปลูกข้าวและพืชฤดูฝนในเขตชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 23.15
ล้านไร่ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ปลูกแล้ว 10.11 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปี 9.96 ล้าน
ไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.15 ล้านไร่

4. การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร

4.1 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รวม 321 เครื่อง แบ่งเป็น

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบ อุทกภัย จำนวน 73 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงใหม่ 43 เครื่อง ลำพูน 10 เครื่อง นนทบุรี 10 เครื่อง ปทุมธานี 2 เครื่อง สมุทรสาคร
2 เครื่อง อ่างทอง 6 เครื่องเพื่อช่วยเหลือสภาวะฝนทิ้งช่วงในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 248 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี 6
เครื่อง หนองบัวลำภู 6 เครื่อง หนองคาย 13 เครื่อง เลย 6 เครื่อง สกลนคร 8 เครื่อง
ขอนแก่น 8 เครื่อง มหาสารคาม 1 เครื่อง ร้อยเอ็ด 53 เครื่อง กาฬสินธุ์ 38 เครื่อง ชัยภูมิ

7 เครื่อง ยโสธร 7 เครื่อง นครพนม 12 เครื่อง มุกดาหาร 8 เครื่อง อำนาจเจริญ 10 เครื่อง นครราชสีมา 48 เครื่อง บุรีรัมย์ 8 เครื่อง สุรินทร์ 3 เครื่อง และศรีสะเกษ 6 เครื่อง

4.2 การปฏิบัติการฝนหลวง

มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วยปฏิบัติการและ 4 ฐานเติมสารฝนหลวง ได้แก่ หน่วยฯ เชียงใหม่ หน่วยฯ พิษณุโลก หน่วยฯ ลพบุรี หน่วยฯ กำแพงแสน หน่วยฯ ขอนแก่น หน่วยฯ อุดรธานี หน่วยฯ ร้อยเอ็ด หน่วยฯ นครราชสีมา หน่วยฯ อุบลราชธานี หน่วยฯ สระแก้ว และหน่วยฯ หัวหิน และฐานเติมสารฝนหลวง จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง และจังหวัดราชบุรี ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้

เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่าง ๆ ก่อนสิ้นสุดฝน โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โดยจะเน้นอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำในช่วงต้นปี 2550 จำนวน 2 อ่าง ได้แก่ ภาคกลาง (ทับเสลา มีปริมาณน้ำเก็บกัก)33%) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลำนางรอง มีปริมาณน้ำเก็บกัก)31%)

เน้นปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณจังหวัดต่างๆ ที่มีผู้ขอรับบริการฝนหลวง จำนวน 44 จังหวัด

ผลการปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2550 ขึ้นปฏิบัติการ 272 เที่ยวบิน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ถึงหนัก ถึงหนักมาก ในพื้นที่ 52 จังหวัด

ต่างประเทศ

16. เรื่อง การดำเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยภายใต้พิธีสารเกียวโต

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด จำนวน 8 โครงการ และเห็นชอบร่างหนังสือรับรองโครงการ (Letter of Approval) และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามหนังสือรับรองโครงการให้แก่ผู้พัฒนาโครงการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงาน

1. หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 คณะอนุกรรมการด้านความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ซึ่งได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาโครงการฯ แทนคณะอนุกรรมการด้านความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดนำผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบโครงการฯ ต่อไป

2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการฯ จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย

2.1 โครงการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Suratthani Biomass Power Generation Project in Thailand และโครงการ Surin Electricity Company Limited

2.2 โครงการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) 5 โครงการ ได้แก่

โครงการ Wastewater Treatment with Biogas System (UASB) in a Starch Plant for Energy and Environment Conservation at Nakorn Ratchasima

โครงการ Wastewater Treatment with Biogas System (AFFR) in a Starch Plant for Energy and Environment Conservation at Chachoengsao

โครงการ Northeastern Starch (1987) Co.,Ltd.-LPG Fuel Switching Project

โครงการ Chumporn Applied Biogas Technology for Advanced Waste Water Management, Thailand

โครงการ Natural Palm Oil Company Limited -1 MW Electricity Generation and Biogas Plant Project

2.3 โครงการผลิตพลังงานจากก๊าซหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas) 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Jaroensompong Corporation Rachathewa Landfill Gas to Energy Project in Thailand

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่ สะอาด เพื่อพิจารณารายละเอียดเชิงเทคนิคของโครงการตาม "หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย" ที่คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะทำงานฯ ได้ประชุมและรายงานผลต่อ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้นำ ผลการพิจารณาโครงการทั้ง 8 โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อ พิจารณา

3. จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เห็นชอบให้นำโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดทั้ง 8 โครงการ เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอำนาจตามพิธีสารเกียวโตในการลงนามหนังสือรับรองโครงการให้แก่ ผู้พัฒนาโครงการ และเห็นชอบให้นำร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ... ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ บังคับเป็นกฎหมาย ซึ่งต่อมาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ได้มีผลบังคับใช้แล้วนับถัดจากวันที่ได้ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 นั้น ในการจัดตั้งองค์ประกอบและ กลไกการดำเนินงานขององค์การมหาชนจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดตั้งเพื่อให้ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมิให้ภาคเอกชนที่พัฒนาโครงการเกิด ความเสียหายจากความล่าช้าของการพิจารณาโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

17. เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนเพื่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐเปรู

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

การบริจาคเงินอุดหนุนแก่กองทุนเพื่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยใช้งบประมาณคงเหลือ จากงบเงินอุดหนุน ประจำปี พ .ศ.2550

การบริจาคเวชภัณฑ์แก่รัฐบาลสาธารณรัฐเปรู ในมูลค่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยใช้งบประมาณคงเหลือจากงบเงินอุดหนุนประจำปี พ .ศ.2550 ทั้งนี้ ขอความ อนุเคราะห์จากกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อ เวชภัณฑ์

กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกัน การบรรเทา และการฟื้นฟูด้านสุขภาพในภาวะภัยพิบัติ ดังต่อไปนี้

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAR Health Emergency Fund : SEARHEF) สืบเนื่องจากที่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคฯ ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ปี พ .ศ.2547 การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนมีนาคม พ .ศ.2550 และการเกิดน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนสิงหาคม พ .ศ.2550 เป็นต้น ซึ่งการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการความสูญเสียได้ โดยกองทุนดังกล่าวนอกจากจะให้การสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูหลังจากประสบภัยพิบัติแล้วยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การเกิดแผ่นดินไหว ณ สาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 มีความรุนแรง 8.0 ริกเตอร์ โดยมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายครั้ง ซึ่งมีความรุนแรงขนาด 5.4-6.3 ริกเตอร์ จึงทำให้มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 500 ราย รวมทั้งมีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 1,500 คน

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานเรื่องการให้ความช่วยเหลือในภาวะเกิดภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในส่วนภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความมีไมตรีจิตของประเทศไทยแล้ว ยังจะเป็นการกระตุ้นให้นานาประเทศเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันหรือบรรเทาภาวะวิกฤตต่างๆ ของโลกได้

18. เรื่อง ขอนุมัติหลักการให้กรุงเทพมหานครเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ปี 2010 (พ.ศ. 2553)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้กรุงเทพมหานครเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ปี 2010 (พ.ศ. 2553) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) ว่า IOC จะเปิดให้มีการเสนอชื่อเมืองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 1 และหากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC) สนใจจะเสนอชื่อเมืองใดในประเทศของตนเองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง IOC ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 การเสนอชื่อเมืองเจ้าภาพดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดย NOC พร้อมทั้งมีหนังสือ

รับรองอย่างเป็นทางการของเมืองที่เสนอเป็นเจ้าภาพด้วย ในการนี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาเห็นว่า กีฬายาวชนโอลิมปิกฤดูร้อน (The Summer Youth Olympic Games) สำหรับเยาวชนอายุ 14-18 ปี เป็นกีฬาที่ IOC ได้กำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกจากการประชุมสมัชชาใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 119 (119th IOC Session) ที่ประเทศกัวเตมาลา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ประกอบกับประเทศไทยโดยรัฐบาลไทย ได้เคยมอบหมายให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เสนอชื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เสนอชื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 มาแล้ว ดังนั้น หากรัฐบาลมีความประสงค์จะให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เสนอชื่อเมืองของประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ปี 2010 (พ.ศ. 2553) ขอให้ประสานกับเมืองหรือจังหวัดดังกล่าว เพื่อขอให้รับเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งหนังสือรับรองการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ฯ ของผู้ว่าราชการจังหวัด/เมือง และนายกเทศมนตรีของจังหวัด/เมืองดังกล่าว (เป็นภาษาอังกฤษ) ส่งมายังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เพื่อที่จะแจ้งไปยัง IOC ต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะองค์กรผู้ดูแลการกีฬาของชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ปี 2010 (พ.ศ. 2553) จะเป็นการสร้างภาพพจน์ใหม่ให้กับประเทศ ยังจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เยาวชนในชาติจะเกิดความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและประเทศชาติยิ่งขึ้น ทั้งยังจะได้รับการยอมรับนับถือจากประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ และการเป็นที่รู้จักของทั่วโลก ในฐานะเป็นประเทศกลุ่มผู้นำของ ASEAN นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับทวีป และระดับโลก เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ที่ผ่านไป ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ และฐานะให้กับประเทศยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงควรเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ปี 2010 (พ.ศ. 2553) นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับโลกขึ้นในประเทศไทย เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การมีโอกาสรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับสำคัญ ๆ ของภูมิภาคหรือของโลก นับเป็นเกียรติคุณต่อชื่อเสียงของประเทศแล้ว ยังเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานและบุคลากรทางการกีฬาด้วย

19. เรื่อง การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพงาน TELECOM Asia 2008

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

ให้ประเทศไทยเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน TELECOM Asia 2008 ในปี พ .ศ.2551

มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการในนามของ
รัฐบาลไทย เพื่อจัดทำหนังสือแจ้งเชิญสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้มา
จัดงาน TELECOM Asia 2008

มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาจัดตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการสำหรับการจัดงานฯ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทบวง
กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปพิจารณาประกอบการ
ดำเนินการต่อไปด้วย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นว่า การจัดงานดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อ
การพัฒนากิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยรวมทั้งเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยส่งผล
ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การรับเป็นเจ้าภาพงาน ITU TELECOM
Asia 2008 จะน่ายินดีเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะ
แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและแสดงความพร้อม
ที่จะเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ คาดว่าจะมี
ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศประมาณ 20,000 - 30,000 คน ประกอบกับความพร้อม
ด้านสถานที่จัดงาน การคมนาคมขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงแรมที่พัก ตลอดจน
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

20. เรื่อง ขออนุมัติค่าสมาชิกและเงินบริจาคอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเบิกจ่ายเงินจำนวน 30,000 ยูโร จากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับเป็นค่า
บำรุงสมาชิกศูนย์การพัฒนา (Development Centre) ขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ [Organization for Economic Cooperation
and Development - OECD]

อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งงบประมาณสำหรับอัตราค่าบำรุงสมาชิก OECD Development Centre ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการประเมินรายได้มวลรวมประชาชาติในปีต่อๆ ไปด้วย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารของศูนย์การพัฒนาฯ (Governing Board) เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ได้พิจารณาข้อเสนอเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายค่าบำรุงประจำปีสำหรับสมาชิกศูนย์การพัฒนาฯ ที่ไม่ใช่สมาชิก OECD จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย โรมานีเย ชิลี และไทย โดยใช้รายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income) เป็นเกณฑ์ ผลปรากฏว่า ในปี 2550 ประเทศไทยจะต้องจ่ายอัตราค่าบำรุงใหม่เพิ่มจากเดิม 25,000 ยูโร เป็น 30,000 ยูโร ซึ่งกลุ่มประเทศที่ต้องจ่ายเพิ่มเท่ากันนี้ ได้แก่ แอฟริกาใต้ โรมานีเย และชิลี

โดยที่ไทยเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มตัว (full participant) ของศูนย์การพัฒนาฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 และได้ร่วมกำหนดแนวทางกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของไทย เช่น ศึกษาความเชื่อมโยงของการกำหนดนโยบายด้านพัฒนา เศรษฐกิจกับนโยบายด้านความมั่นคงของมนุษย์ (Policy Coherence for Development and Human Security) และศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางที่ภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนา (Business for Development) โดยไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การพัฒนาฯ และสามารถใช้อ้อมูลวิจัยทั้งหมดของ OECD ซึ่งเป็นหน่วยงาน think tank ด้านเศรษฐกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว เห็นว่าไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การพัฒนาฯ คัมค่ากับอัตราค่าบำรุงสมาชิกที่เพิ่มขึ้น และไทยน่าจะยอมรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังกล่าว

21. เรื่อง การปรับเปลี่ยนกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟูลไบท) และการขอเพิ่มวงเงินสนับสนุนของฝ่ายไทยสำหรับมูลนิธิฯ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

ปรับเปลี่ยนกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกัน - ประจำปี (ฟูลไบท)2550

เพิ่มวงเงินสนับสนุนของฝ่ายไทยจาก 5 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาทต่อปี โดยเบิกจ่ายจากงบเงินอุดหนุน รายการค่าบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคระหว่างประเทศ

ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่

มูลนิธิการศึกษาไทย ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ (ฟูลไบริท) อเมริกัน -
)Board of Directors) 14 คน ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายไทย 7 คน และฝ่าย
สหรัฐฯ 7 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
โดยผู้แทนฝ่ายไทยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และเอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ ประจำประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีสิทธิลงคะแนน
เสียงชี้ขาดในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เท่ากัน

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2549 ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อ
กิจกรรมที่จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำ เสนอภาพลักษณ์ของ
มูลนิธิฯ ที่สะท้อนให้เห็นถึง ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างไทยสหรัฐฯ -
อย่างแท้จริงและการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนไทยที่สนใจงานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนทางการเงินสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มูลนิธิฯ จึงขอปรับเปลี่ยนองค์ประกอบกรรมการมูลนิธิฯ ฝ่ายไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มีนาคม 2549 เป็นดังต่อไปนี้ นายมนัสพาสน์ ชูโต ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายก
สมาคมฟูลไบริทไทย

ในส่วนของการขอเพิ่มวงเงินสนับสนุนของไทยสำหรับมูลนิธิฯ นั้น เนื่องจากรัฐบาล
ไทยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2532 จำนวน
2 ล้านบาท และเพิ่มเป็นปีละ 5 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ซึ่งยังมีได้มี
การเพิ่มเงินสนับสนุนรายปีตั้งแต่นั้นมา การเพิ่มวงเงินสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้
สัดส่วนการสนับสนุนของมูลนิธิฯ ระหว่างไทย สหรัฐฯ มีความใกล้เคียงกัน - นมาก
ขึ้นและเงินทุนในโครงการของมูลนิธิฯ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการที่เป็น
รูปธรรมของไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนนักวิชาการจากสหรัฐฯ เพื่อเข้ามา
ทำวิจัยในประเทศไทย นอกจากนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ไทย
สหรัฐฯ และเป็นการแสดงความเป็นหุ้นส - ่วนมากกว่าการเป็นผู้รับเท่านั้น อีกทั้ง
ยังเป็นการแสดงว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการศึกษา สังคม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย

แต่งตั้ง

22. เรื่อง แต่งตั้ง

1. แต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งนายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง ในส่วนค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

2. การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจ้างนางรัตนา อังศุภากร เป็นรองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้ตามสัญญาจ้างบริหารตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส่วนการกำหนดอัตราค่าจ้างของรองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ให้คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พิจารณากำหนดภายในวงเงินตามกรอบอัตราขั้นต่ำ - ขั้นสูง ชั้น 77,460 - 109,150 บาท รวมทั้งกำหนดไว้ในสัญญาจ้างให้ชัดเจนเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และโบนัสในหลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกับพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ด้วย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

3. เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นางจันทร์ธนา อินสว่าง ทันตแพทย์ 9 วชกลุ่มบริการทาง (ด้านทันตกรรม) .
การแพทย์ กลุ่มงาน ทันตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ 10 วช (ด้านทันตกรรม) .
กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน
2549

นางวรวรรณ แสงกล้า ทันตแพทย์ 9 วช (ด้านทันตกรรม) .กลุ่มบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ทันต

แพทย์ 10 เวชกลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม (ด้านทันตกรรม) .
โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2549

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

4. แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 เพื่อ
ทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนกัน จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
เป็นต้นไป

นายพระนาย สุวรรณรัฐ พ้นจากตำแหน่งนักปกครอง 10 สำนักงานปลัดกระทรวง
และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นักบริหาร)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี นักบริหาร)10) กรมการพัฒนาชุมชน
และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นักบริหาร)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายปรีชา บุตรศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
นครปฐม และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี นักบริหาร)10) กรมการพัฒนาชุมชน

นายวิชัย ศรีขวัญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
เชียงใหม่ และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี นักบริหาร)10) กรมการปกครอง

นายสมชาย ชุมรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นักบริหาร)10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี นักบริหาร)10) กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

นายสุรพล กาญจนะจิตรา พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)
10) สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นักบริหาร)
10) สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

5. ขอเพิ่มจำนวนกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ ชีรภัทร์
เสรีรังสรรค์) เสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)
จากเดิม 10 คน เป็น 13 คน ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 56 เรื่อง กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2534 มาตรา 6 วรรคสอง

6. การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แทน นางสิรินุช พิศลยบุตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

7. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้ง พลตำรวจโท ชีรจิตร์ อุดมะ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แทนนาย สุกรี คุ่มพันธ์ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามนัยมาตรา 18 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ประกอบมาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป
